

Măng tây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn, tuy nhiên nhiều nông dân vẫn chưa thể làm giàu từ loại cây trồng này - đó là chia sẻ, cũng là trăn trở của ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ (HTX NNHC) Quỳnh Phụ ở xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) khi thực hiện dự án phát triển chuỗi nhà vườn măng tây tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Ông cũng quyết tâm xây dựng thương hiệu măng tây Thái Bình nhằm đánh thức tiềm năng đất đai và tạo ra cơ hội đổi đời cho nông dân.

Nhiều người dân trong tỉnh đã quen với hình ảnh ông Nguyễn Thành Trung có mặt ở các hội chợ để giới thiệu và bán các sản phẩm NNHC của nông dân như khoai tây, vừng, lạc, đậu tương và măng tây. Nhưng ít người biết rằng ông đang sở hữu một vườn măng tây rộng 4,5ha ở xã Quỳnh Giao cung cấp cho nhiều nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh. Ông Trung cho biết: Cây măng tây xuất hiện ở Thái Bình cách đây hàng chục năm nhưng chưa phát huy hiệu quả kinh tế và không thể nhân rộng diện tích. Nhiều nông dân đã đầu tư trồng măng tây xong lại phải bỏ, nguyên nhân chính vẫn là thiếu kiến thức về trồng, chăm sóc, thu hoạch và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Sau khi tự nghiên cứu và học hỏi, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành của Viện Nông nghiệp Việt Nam, ông Trung hiểu rằng cây măng tây không dễ trồng, vốn đầu tư lớn nhưng nó mang lại thu nhập rất cao nên nhận thấy đây chính là cơ hội làm giàu và quyết tâm đầu tư. Ông sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt để kiểm soát độ ẩm

Khát vọng xây dựng thương hiệu măng tây Thái Bình



Vườn măng tây của HTX Nông nghiệp hữu cơ Quỳnh Phụ.

của đất, nắm vững kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, cắt tỉa thay thế cây chủ nhằm bảo đảm cho cây măng tây luôn khỏe, phát triển lâu dài và cho sản lượng cao nhất. Mỗi héc-ta, ông thu hoạch được gần 12 tấn măng tây/năm, ngoài ngon măng tây được bán cho các nhà hàng, khách sạn, phần còn lại được chế biến thành trà thảo dược măng tây nên cho giá trị đạt hơn 600 triệu đồng/ha/năm.

Hiệu quả kinh tế cao, đầu ra sản phẩm thuận lợi, ông Trung mong muốn phát triển vùng nguyên liệu cung cấp thực phẩm măng tây cho chuỗi nhà hàng, khách sạn ở Thái Bình,

Nam Định, Hà Nội, Quảng Ninh, tạo cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân trong tỉnh. Để hiện thực ước mơ đó, ông đã vận động 7 thành viên tham gia góp vốn hơn 5 tỷ đồng, thành lập HTX NNHC Quỳnh Phụ, đầu tư mở rộng diện tích trồng măng tây ở một số địa phương trong tỉnh. Đến nay, HTX đã liên kết đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ký kết tiêu thụ sản phẩm cho 6 nhà vườn trồng măng tây của các hộ nông dân ở 4 huyện: Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Hưng Hà, Đông Hưng. Ông Phạm Văn Lành, xã Vũ Hội (Vũ Thư) chia sẻ: Tôi tham gia liên kết với HTX NNHC

Quỳnh Phụ để trồng 1 mẫu măng tây. Vốn đầu tư ban đầu gần 100 triệu đồng gồm giống, phân bón, công làm đất và trồng; khi thu hoạch sản lượng đạt hơn 4 tấn/năm, bán với giá 55.000 đồng/kg cho thu nhập 220 triệu đồng. Cũng như ông Lành, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao và được tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch măng tây, vua quả, bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Mê Linh (Đông Hưng) cũng liên kết với HTX NNHC Quỳnh Phụ, thuê mượn tích tụ ruộng đất của nông dân trong xã được gần 1ha đầu tư trồng măng tây. Bà

Hoa cho biết: Những bờ xôi ruộng mật một thời của nông dân bị bỏ hoang vì không có người canh tác và hiệu quả kinh tế không cao, tôi rất xót xa nên mạnh dạn vận động bà con cho thuê lại để đầu tư trồng măng tây. Nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật, có máy móc hỗ trợ sản xuất, có đầu ra tiêu thụ ổn định tôi tin mình sẽ thành công.

Trước mắt, mục tiêu của HTX NNHC Quỳnh Phụ phấn đấu phát triển khoảng 100ha trồng măng tây bảo đảm đủ sản lượng cung cấp cho khách hàng. Được biết, các sản phẩm măng tây xanh và trà măng tây xanh của HTX đều được đăng ký và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Thái Bình cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để sản phẩm từ măng tây của HTX NNHC Quỳnh Phụ tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng và thâm nhập vào các siêu thị, nhà hàng lớn. Chủ nhiệm HTX Nguyễn Thành Trung cho biết: Đích cuối của HTX NNHC Quỳnh Phụ hướng đến là xây dựng vùng nguyên liệu măng tây đủ lớn, kiểm soát tốt về chất lượng và liên kết các nhà vườn lại cùng chung tay xây dựng thương hiệu măng tây Thái Bình trở thành sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị sản xuất và hướng tới xuất khẩu loại nông sản này.

KHẮC ĐUẨN

10 lợi ích sức khỏe từ măng tây



Măng tây có 3 loại khác nhau với màu xanh, trắng và tím. Món ăn chế biến từ măng tây rất đơn giản và thơm ngon. Ngoài ra nó còn cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe nhờ các chất dinh dưỡng đặc biệt...

Giúp tiêu hóa khỏe mạnh:
Các chất xơ trong măng tây có tính nhuận tràng giúp thúc đẩy di chuyển qua ruột một cách thuận lợi, chống đầy hơi và táo bón. Ngoài ra, măng tây còn giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt có trong hệ tiêu hóa và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Khẩn xương chắc khỏe:
Rất giàu vitamin K, măng tây đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương cao, giảm nguy cơ gãy xương, loãng xương và viêm xương khớp. Hàm lượng sắt cao trong măng tây cũng hỗ trợ trong việc duy trì độ đàn hồi của xương và khớp.

Hỗ trợ Tim:
Măng tây có các chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm rất có lợi cho tim mạch. Các vitamin B giúp duy trì mức độ homocysteine, ngăn ngừa các rối loạn tim nghiêm trọng. Còn các axit folic, vitamin B6, B12 làm đỡ rất nhiều chứng máu cục ở các động mạch và tĩnh mạch vành.

Ngăn ngừa ung thư:
Măng tây giàu chất chống oxy hóa, giúp phá vỡ chất gây ung thư và các hợp chất có hại khác như các gốc tự do. Điều này làm giảm nguy cơ của nhiều loại ung thư.

Ngăn ngừa thiếu hụt sắt:
Chất dinh dưỡng folate có trong măng tây giúp việc hình thành tế bào thành kính của phổi và thai nhi. Nó còn hỗ trợ ngăn ngừa sinh non và làm giảm nguy cơ rối loạn tự kỷ ở trẻ. Hơn nữa, chất sắt có nhiều trong măng tây kích thích tăng trưởng của em bé trong bụng mẹ.

Bảo vệ não bộ:
Lượng cao folate và vitamin B12 trong măng tây có thể bảo vệ bộ não và tránh được bệnh thoái hóa thần kinh và các bệnh Alzheimer, Parkinson và Huntington.

Điều chỉnh lượng đường máu:
Măng tây là một thực phẩm giàu cho lượng đường trong máu của bạn trong tâm kiểm soát và tránh bệnh tiểu đường. Vitamin B thực sự sản xuất insulin, hormon hỗ trợ hấp thu glucose. Nó cũng chứa crom, một loại khoáng chất vì lượng giúp nâng cao khả năng insulin vận chuyển glucose từ máu vào tế bào.

Chống lão hóa:
Măng tây rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa tan trong lipid ngăn cản các dấu hiệu lão hóa sớm, như nếp nhăn, da cháy xé. Hoạt chất glutathione bảo vệ tế bào từ các gốc tự do, giúp làn da của bạn tránh các tác hại ánh sáng mặt trời và luôn tươi trẻ và khỏe mạnh.

Là thuốc lợi tiểu tự nhiên:
Măng tây là một thực phẩm lợi tiểu tự nhiên tuyệt vời. Nó thúc đẩy sản xuất nước tiểu, làm tăng sự bài tiết lượng muối dư thừa và chất lỏng từ cơ thể. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và các bệnh đờ đẫn tiết niệu khác.

Duy trì đôi mắt khỏe mạnh:
Trong măng tây có nhiều zeaxanthin, một carotenoid rất tốt cho sức khỏe của mắt. Zeaxanthin hoạt động như bộ lọc kính mát để bảo vệ mắt khỏi tia tử ngoại do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời của tia cực tím có hại (UV).

Măng tây chứa nhiều vitamin như A, B1, B2, B3, B6, C, E và K. Nó cũng có các khoáng chất như sắt, axit folic, canxi, kali, kẽm, magiê, mangan, phot pho và các axit amin. Ngoài ra, nó còn có một lượng tốt chất xơ, carbohydrate, protein và chất béo lành mạnh.

Chủ động phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò



Bò của hộ gia đình xã Bắc Hải (Tiền Hải) bị bệnh viêm da nổi cục.

Trước tình hình bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò xâm nhập vào địa bàn, huyện Tiền Hải tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, bảo đảm an toàn cho đàn trâu, bò.

Gia đình anh Mai Duy Thanh, thôn An Nhân Hưng, xã Bắc Hải là 1 trong 2 hộ có bò mắc bệnh VDNC. Gia đình anh đang tiếp theo dõi, nắm thường xuyên thông tin bệnh VDNC tại 2 hộ dân ở thôn An Nhân Hưng. Ông Đàm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi phát hiện bệnh VDNC đã xâm nhập vào địa phương, chúng tôi chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y tập trung tiêu độc, khử trùng, cách ly 2 con bò bị bệnh; tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để các hộ chăn nuôi trên toàn xã biết được bệnh VDNC, từ đó

chất dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe cho vật nuôi. Hiện nay con bò đã khỏi bệnh, gia đình tiếp tục vệ sinh khuôn viên chuồng trại, phun thuốc khử trùng để bảo đảm bệnh không lây lan.

Trước đó, ngay sau khi 2 con bò có kết quả dương tính với bệnh VDNC, xã Bắc Hải đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp bách phòng, chống dịch, cử cán bộ trực tiếp theo dõi, nắm thường xuyên thông tin bệnh VDNC tại 2 hộ dân ở thôn An Nhân Hưng. Ông Đàm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi phát hiện bệnh VDNC đã xâm nhập vào địa phương, chúng tôi chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y tập trung tiêu độc, khử trùng, cách ly 2 con bò bị bệnh; tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để các hộ chăn nuôi trên toàn xã biết được bệnh VDNC, từ đó

có các biện pháp phòng, chống; đề nghị các hộ chăn nuôi sử dụng vôi bột, hóa chất sát trùng chuồng trại, môi trường xung quanh. Với các hộ chăn nuôi trâu, bò cần duy trì phun hóa chất tiêu độc, khử trùng định kỳ 1 lần/tuần. Đồng thời, yêu cầu bà con không thả rông gia súc mà nuôi nhốt để hạn chế dịch bệnh lây lan, khó kiểm soát. Hiện nay, bệnh VDNC không phát sinh thêm, mục tiêu của xã Bắc Hải là không để dịch bệnh mới nguy hiểm lây lan rộng, ảnh hưởng đến chăn nuôi tại địa phương.

Ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: Từ ngày 1/3/2021, khi được thông báo tại xã Bắc Hải có ổ dịch VDNC, huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra tại địa phương và hộ dân có bò mắc bệnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Bắc Hải triển khai thông báo

bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC để nhân dân biết, thực hiện.

Huyện Vũ Thư hiện có gần 6.000 con trâu, bò. Mặc dù đến ngày 5/3 huyện chưa có trâu, bò bị nhiễm bệnh VDNC nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Huyện và các địa phương khẩn trương, chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh VDNC, bảo vệ an toàn đàn trâu, bò.

Trang trại của gia đình anh Đoàn Văn Cường, thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hội hiện có 48 con bò, trong đó có 38 con bò sinh sản. Những ngày gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan chuyên môn tuyên truyền về bệnh VDNC trên đàn trâu, bò, anh Cường xác định trang trại của gia đình bắt đầu bước vào "cuộc chiến" phòng, chống dịch bệnh này. Anh Cường chia

sẽ: Đây là dịch bệnh mới xuất hiện, tôi cũng còn khá lo lắng. Do đó, tôi chủ động tìm hiểu thông tin và nhiều kênh khác nhau về biểu hiện bệnh, cách lây truyền, biện pháp phòng, chống hiệu quả, cách chăm sóc đàn bò. Gia đình tôi tăng cường vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng định kỳ, thường xuyên. Để hạn chế tối đa rủi ro, trước khi xuất hiện làm vật chủ trung gian truyền bệnh VDNC, tôi kết hợp sử dụng thuốc khử trùng và lắp thêm các tấm lưới chắn ở các cửa chuồng trại để chống ruồi, muỗi, ve, mòng vào chuồng trại. Chế độ dinh dưỡng, chăm sóc đàn bò được nâng cao để bò tăng sức đề kháng; tổ chức theo dõi sức khỏe đàn bò kỹ hơn nhằm phát hiện sớm bò mắc bệnh.

Xã Việt Hùng có tổng đàn trâu, bò lớn nhất huyện với trên 500 con bò và 40 con trâu. Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay khi nắm được tình hình dịch bệnh VDNC trên đàn trâu, bò, xã đã họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm để triển khai các biện pháp phòng, chống. Tại

liệu, tờ rơi thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh VDNC do tỉnh, huyện cấp được xã chuyển tới hộ chăn nuôi và hộ kinh doanh thực phẩm từ trâu, bò. Đài Truyền thanh xã tuyên truyền 2 lượt/ngày về dịch bệnh này. Xã phân công cán bộ chăn nuôi và thú y, cán bộ thôn đến từng gia đình chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thực phẩm trâu, bò tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; sử dụng và cấp phát trên 50kg hóa chất cho các hộ chăn nuôi phun khử trùng chuồng trại. Với các hộ giết mổ, kinh doanh thịt trâu, bò, xã đã tuyên truyền, nhắc nhở không vận chuyển, buôn bán trâu, bò có biểu hiện ốm hoặc nhiễm bệnh VDNC.

Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Để phòng, chống dịch bệnh VDNC trên đàn trâu, bò, UBND huyện đã sớm ban hành công văn, chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Huyện chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y, các địa phương tăng cường

tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người chăn nuôi nhận biết và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Phát động các địa phương tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tiêu diệt các loại côn trùng, vật chủ trung gian truyền bệnh. Lực lượng thú y, chính quyền cơ sở nêu cao vai trò giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh theo quy định. Tổ chức rà soát, quản lý, ký cam kết với các cơ sở giết mổ, vận chuyển trâu, bò trên địa bàn, giám sát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Huyện và mỗi địa phương xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó khi phát sinh dịch bệnh VDNC trên đàn trâu, bò tại địa bàn.

Đây là dịch bệnh mới xuất hiện, một số hộ chăn nuôi, người dân còn chủ quan, lơ là, vì vậy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cơ quan chuyên môn huyện Vũ Thư quyết tâm cao vào cuộc chỉ đạo, đơn đốc, giám sát, hỗ trợ nhân dân triển khai phòng, chống dịch hiệu quả.

MANH THẮNG - QUỲNH LƯU



Chuồng trại vệ sinh sạch sẽ, ít côn trùng trú ngụ là một trong những yếu tố tích cực nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.